

ตีกันกองทัพลีบทอดอำนาจ

แคนนำ3พรรคใหญ่ รุมยำบักตู จี๊ดต.ตามโรดแมป

'มีชัย'ลุยถกกม.ลูก ยังไม่เคาะรีเซตปช.ตร.เร่งสอบพายุหนี

3พรรคใหญ่ตีกันที่อบุติลีสืบทอดอำนาจ! "เจี๋หน้อย" เหน็บ "บักตู" จะมีเลือกตั้งหรือจะอยู่ยาวบอกให้ชัด พร้อมมุดช่องยึดอำนาจต้องสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง "องอาจ" แทงตรงผู้มีอำนาจทำบ้านเมืองสับสนไม่แน่ใจมีเลือกตั้งตามโรดแมป "เสี่ยหนู" เชื่อการเลือกตั้งปี 61 เหมาะสุด ส่วน "นักวิชาการ" แฉ "คสช." ถีอไฟ 5 หน้า รอกินรวมทุกประตู หากต้องการอยู่ต่อก็ตีตก ก.ม.ลูก เนะ "ทักษิณ-ทหาร" ทำเพื่อชาติถอยฉากคนละก้าว ด้าน "มีชัย" ถก ก.ม.ลูกวันหยุดหวังเสร็จอย่างช้าต้น ต.ค. ยังไม่เคาะรีเซต ป.ป.ช. เน้นเขียนให้ชัดอำนาจ ป.ป.ช. กับอัยการฟ้องคดี "กรุงเทพโพลล์" เผย ปชช. 54.2% หนุนปรองดองก่อนกาบัตร 40.5% ให้เลือกตั้งแก้ขัดแย้งการเมือง "บักแป๊ะ" ลั่นกำลังเร่งสอบแก๊งสี่กั๊ก "ปู" หนี พร้อมวางมาตรการเข้มดูแลศาล 27 ก.ย.นี้

"นายกฯ" กำชับฝ่ายความมั่นคงทำคดีโปรงใส-รอบคอบ ก่อนตอกย้ำไม่เกี่ยวข้องการหลบหนี ยั่ว! ไล่เช็กบิลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ บอกไม่ปล่อยคนทุจริตลอยนวล ฟันทุกระดับไม่ยกเว้น

ที่สภาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ก.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชน ด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 7 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสาธารณะเรื่อง "โรดแมปไทยไทย ไกลแค่ไหน หรือใกล้เลือกตั้ง?" โดยมีนักการเมืองและนักวิชาการ เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) คุณหญิงสุภารัตน์ เกษราพันธุ์ แคนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และความยั่งยืน ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของประเทศ หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

■ รุมยำ

ต่อจากหน้า 1

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

ทั้งนี้ คุณหญิงสุภารัตน์ กล่าวว่า ไม่มีใครทราบได้ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ แม้แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ตาม และยังมีความไม่แน่นอนอีกมากที่จะระงับวันเลือกตั้งที่ชัดเจนได้เนื่องจากผู้รับผิดชอบบอกว่าต้องรอหลังกฎหมายลูก (ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ) แล้วเสร็จ แต่ไม่มีใครบอกว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ แต่ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ก็เชื่อว่าคนเดือดร้อนไม่ใช่แค่การเมือง แต่เป็นประชาชนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ และการลงทุน ที่อาจจะทำให้นักลงทุนไม่กล้าดำเนินการ หรือวางแผนทำอะไร

"คิดว่าพรรคการเมืองพร้อมจะพัฒนา แต่ถ้าไม่ลำบากไม่ใช่ปัญหา ความยากลำบากถ้าไม่มีเลือกตั้งต้องถามประชาชนเพราะนักการเมืองไม่เดือดร้อนแต่คนที่เดือดร้อน คือประชาชน และมองว่า นักการเมืองที่มาจากเลือกตั้งกับที่มาจากยึดอำนาจ อะไรจะสามารถที่ตรวจสอบได้กว่ากัน แต่นักการเมืองแค่ปรับตัวเท่านั้น"

ด้าน นายองอาจ กล่าวว่า ขณะนี้ยังอยู่ในสภาวะของความสับสนของคนมีอำนาจ ถึงส่งผลให้ทุกอย่างในบ้านเมืองสับสน ความไม่แน่นอนไม่ได้เกี่ยวกับใคร แต่เป็นเรื่องของชาติบ้านเมือง โรดแมปการเลือกตั้งจะไปในทิศทางใด ขึ้นอยู่กับคสช.และดูจากรัฐธรรมนูญที่กำหนด แม้แต่ พล.อ.ประยุทธ์ ยังตอบไม่ได้ว่า จะได้เลือกตั้งหรือไม่ และไม่แน่ใจว่าจะทำได้ และคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์พูดเกี่ยวกับเลือกตั้งมาแล้วถึง 3 ครั้งด้วยกัน โดยใจ

ความรวมๆ ระบุว่า ในประเทศต้องเกิดความปรองดอง เพราะถ้าบ้านเมืองยังมีความขัดแย้งวุ่นวาย การเลือกตั้งก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะความปรองดองเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ รวมไปถึงความชัดเจนจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะความพร้อมของกฎหมาย ถ้าดูตามโรดแมปในรัฐธรรมนูญปี 60 เชื่อว่าอาจมีการเลือกตั้งประมาณเดือน พ.ย. 61 แต่จะมีจริงๆ หรือไม่

ส่วน นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่เชื่อว่าการเลือกตั้งจะมีช้าหรือเร็วไม่ได้อยู่ที่ คสช. หรืออยู่ที่รัฐบาลเพียงเท่านั้น แต่อยู่ที่ประชาชนด้วย ถ้าประชาชนทั้งประเทศต่างพร้อมใจกันมีฉันทานุมัติไม่ว่าจะเป็นทางการหรือกระแส เชื่อว่าประชาชนหรือเจ้าของประเทศความต้องการของประชาชนอะไรก็ฟันไม่ได้ และเชื่อว่าไม่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง หรือมาโดยการยึดอำนาจก็ตาม จะอยู่ได้ประมาณ 4 ปีเท่านั้น แต่ถ้ามีการยึดไปกว่านี้ มันไม่เวิร์ก ไม่ได้หมายถึงรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นเชื่อว่าการเลือกตั้งถ้าไม่เกิดในปี 61 อย่างเลวร้ายที่สุดในปี 62 ต้องเกิด ถ้าไม่เกิดก็ตัวใครตัวมัน แต่หากเกิดขึ้นจริงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 61 คาดว่าดีที่สุดในประเทศไทย

“เพื่อไม่ให้ถูกครหา มันจะต้องเกิดพล.อ.ประยุทธ์ ต้องรักษาโรดแมป ต้องรักษาสัญญา คนอื่นไม่ต้องสน มันใจชายชาติทหารบุคคลระดับรับผิดชอบประเทศขนาดนี้แล้วมันมีตัวอย่างแล้วว่าถ้ารักษาสัญญาไม่ได้จะโดนแรงกดดันขนาดไหน”

เช่นเดียวกับ ผศ.ดร.ปริญญา กล่าวว่า นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ไม่ได้เขียนในรัฐธรรมนูญปี 60 ว่า หากร่างกฎหมายลูกไม่เสร็จ จะต้องทำอย่างไรต่อ สมมติ

ตามที่หลายคนพูดว่า ถ้าหากไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งปี 2561 ทำได้หรือไม่ ในเมื่อโรดแมปเขียนไว้หมดแล้วถ้าเป็นคสช. จะด้วยเจตนาดีต่อบ้านเมืองว่า ยังไม่ปรองดอง หรือต้องการอยู่ต่อก็ตาม คือการทำให้กฎหมายลูกไม่ผ่านสักฉบับ จะทำให้โรดแมปขยับไปอีกราว 1 ปี เพราะบทเฉพาะกาลไม่ได้เขียนไว้ว่าถ้าไม่ผ่านต้องทำอะไร หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องตรงนี้จะยิ่งทำให้เขยิบเวลานานเข้าไปอีก

ผศ.ดร.ปริญญา กล่าวต่อว่า ขณะนี้ คสช. ถือไปบนมือถึง 5 หน้า จะเล่นทางไหนก็ได้ อยู่ที่ว่าจะกำหนดอย่างไร อย่างไรก็ตามถ้าประชาชนต้องการให้เลือกตั้งต่อไปจะเริ่มมีการเปรียบเทียบกันว่าการเมืองจากการเลือกตั้ง และการเมืองจากรัฐประหารเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะที่ผ่านมาหลังเหตุการณ์ 14 ต.ค. 16 ไม่มีรัฐบาลทหารได้อยู่ได้นานเกินปีเศษแต่ปัจจัยหนึ่งต้องอยู่ที่ฝ่ายการเมืองที่ต้องฟื้นความศรัทธาประชาชนของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยกลับมาด้วย และเวลาเกิดปัญหาต้องแก้ไขกันในรัฐสภา ฝ่ายเสียงข้างมากต้องยอมฟังข้างน้อย ฝ่ายเสียงข้างน้อยถ้าแพ้ต้องทำตามกติกา หากทำได้อย่างนี้ เชื่อว่าปี 61 อาจมีเลือกตั้ง

“ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเชื่อว่าจะไม่มีการโหวตโหวตได้เสียงข้างมาก หรือเกิน 376 เสียงอย่างแน่นอน และเชื่อว่าการเมืองแบบไฮบริดคือ ส.ส. มาจากการเลือกตั้ง 500 คน ส.ว. ผู้แทน คสช. อีก 250 คน สองระบบนี้จะคู่กันในการเมือง 5 ปีแรก ดังนั้นระบบที่สวนกันแบบนี้คิดว่า 5 ปีแรกจะดีหรือไม่ ประชาชนก็แย้ ดังนั้นทางออกคือควรปล่อยให้ ส.ว. เป็นอิสระให้คิดด้วยตัวเองว่าควรโหวตใครเป็นนายกรัฐมนตรี ควรยกมือเพื่อบ้านเมืองอย่างไร ถ้าหากมีการถอยคนละก้าว นาย

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรียกออกจากพรรคเพื่อไทย ส่วน คสช. ถอยจาก ส.ว. เพื่อให้ทำหน้าที่แก่ปวงชน”

ที่รัฐสภา วันเดียวกัน นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวก่อนเป็นประธานการประชุม กรธ. นัดพิเศษในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นครั้งแรก เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) พ.ศ. ? ว่า เป็นเพราะการจัดทำร่างกฎหมายลูกไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จึงได้เพิ่มการประชุมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ยืนยันว่า กรธ. ประชุมจัดทำร่างกฎหมายลูกอย่างเต็มที่ทุกวัน แต่หากเสร็จไม่ทันตามเวลาอาจจะต้องประชุมยาวไปถึงช่วงกลางคืนด้วย เพื่อให้ร่าง พ.ร.ป. ฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จอย่างช้าภายในต้นเดือน ต.ค. นี้ ในวันนี้จะเริ่มพิจารณาทั้งฉบับตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งนี้มีหลายหลักการในร่าง พ.ร.ป. ฉบับดังกล่าวที่ได้ข้อสรุปเบื้องต้นบ้างแล้ว ซึ่งจะแถลงให้ทราบในภายหลัง

นอกจากนี้ นายมีชัย ยังกล่าวถึงการริเซตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชุดปัจจุบันว่า กรธ. ยังไม่ได้มีการหารือ เพราะยังพิจารณาไม่ถึงในหมวดดังกล่าว ขณะที่ ป.ป.ช. จังหวัดนั้น ยังให้คงมีอยู่ แต่กำหนดให้ทำงานในเชิงรุกมากกว่าการสอบสวน เน้นเรื่องประชาสัมพันธ์ และการดูแลเรื่องทรัพย์สิน ส่วนอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. จะเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากอย่างไรก็ตาม กลไกที่จะทำให้เกิดผลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนั้นเป็นเรื่องยากที่ต้องมาพิจารณากัน และพยายามปรับปรุงให้เดินหน้าเร็วขึ้น มีขั้นตอนมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการฟ้องคดีจะได้ไม่ต้องโยนกันไปโยนกันมาระหว่าง ป.ป.ช. กับอัยการต้องทำให้ชัดเจน



● โรดแมปไทยไทย...คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “โรดแมปไทยไทย ไกลแค่ไหน หรือใกล้เลือกตั้ง?” ระหว่างการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมระดับสูง (บสส.) รุ่น 7 ที่สถาบันอิศราฯ จัดโดยมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

เจนว่า แต่ละฝ่ายมีเวลากี่วัน ใครต้องรับผิดชอบอย่างไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องปรองดองสู่เลือกตั้งหรือเลือกตั้งสู่ปรองดอง โดยอ้างถึงคำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า “ทั้งนี้เมื่อทุกอย่างลงตัวกระบวนการด้านกฎหมายมีความพร้อมทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ มีความปรองดองเราก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้า” ซึ่งเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,100 คน ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย.ที่ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 57.3 มองคำพูดนายฯ ว่าต้องการให้ประชาชนตระหนักถึงการร่วมมือกันสร้างความปรองดองอย่างแท้จริง, ร้อยละ 16.3 มองว่า พูดเฉยๆ ไม่ได้แฝงนัยใดๆ โดยประชาชนร้อยละ 54.2 มองว่าต้องปรองดองสำเร็จก่อนแล้วค่อย

เลือกตั้ง ขณะที่ร้อยละ 17.3 เลือกตั้งก่อนแล้วค่อยปรองดอง และร้อยละ 28.5 แบบใดก็ได้ ขอให้มีการเลือกตั้ง

ส่วนความคืบหน้าในการติดตามเส้นทางการหลบหนีของอดีตนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลตอบกลับจากตำรวจสากล 190 ประเทศ ซึ่งรวมดูไปด้วย ขณะเดียวกันไม่ขอตอบกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังคงหลบอยู่ที่ใดหรือไม่สำหรับความคืบหน้ากระบวนการสอบสวนนายตำรวจระดับรอง ผบก.น.5 และสารวัตร ที่ขั้วรถไปส่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ หลบหนีตามเส้นทางชายแดน อ.อรุณประเทศ จ.สระแก้ว นั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนอยู่ ซึ่งไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด

“ทั้งนี้ ไม่มีความชัดเจนว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะเดินทางมาฟังคำพิพากษาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมือง ที่จะมีการตัดสินใจคดีจำนำข้าว ในวันที่ 27 ก.ย. นี้ อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการและวางมาตรการเต็มที่สำหรับดูแลความสงบเรียบร้อยไว้พร้อมแล้ว รวมทั้งทางตำรวจนครบาลก็ได้เตรียมพร้อมกำลังและมาตรการเข้มข้นในการดูแลแต่ละจุดเช่นเดียวกัน”

มีรายงานข่าวแจ้งว่า ผลการตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานรถยนต์ที่โตโยต้า รุ่น คัมรี่ สีบรอนซ์เทา ทะเบียน ฉข 5323 กรุงเทพมหานคร เป็นรถที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นรถต้องสงสัยพา น.ส.ยิ่งลักษณ์ หลบหนีไม่มารับฟังคำพิพากษาของศาลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ได้ตรวจเก็บวัตถุพยานหลักฐาน อาทิ เส้นผมที่ตกอยู่ภายในรถ กล้องกระดาดขาพิชชู และวัตถุพยานที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไปต้องตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อหาดีเอ็นเอ ลายนิ้วมือแฝง ซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บมาไว้ก่อน เพื่อรอเทียบกับของผู้ต้อง

สงสัย รวมถึงเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ ลายนิ้วมือตำรวจทั้ง 3 นายที่เกี่ยวข้อง ตามที่ทีมสืบสวนของ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. เชิญมาสอบสวนปากคำ ซึ่งพนักงานสอบสวนจะเป็นรวบรวมหลักฐานการพิสูจน์ตามขั้นตอนและคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน จึงรู้ผล

ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในเรื่องเดียวกันว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงดำเนินการด้วยความรอบคอบตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ และชี้แจงให้สังคมได้รับทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนจะเชื่อมโยงหรือขยายผลไปถึงอดีตนายตำรวจระดับสูงหรือบุคคลใดอีกหรือไม่ ก็ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนให้ชัดเจน โดยรัฐบาลยืนยันถึงความโปร่งใสและไม่เคยเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จึงขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่และกระบวนการยุติธรรม

พร้อมกันนี้ พล.ท.สรรเสริญ ยังกล่าวถึงกระแสข่าวการทุจริตในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ที่ผ่านมา ท่านนายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนลงไปติดตามข้อมูลและค้นหาความจริงเพื่อให้เกิดความกระจ่างและรายงานผลกลับมาที่ส่วนกลางโดยด่วน ทั้งนี้รัฐบาลและ คสช. จะไม่ปล่อย

ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นเด็ดขาด พร้อมยืนยันว่าหลักการของโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์การผลิตพืชและพันธุ์พืช การปศุสัตว์ การผลิตอาหารและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประมง ฟาร์มชุมชน การจัดการศัตรูพืช และการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น

“แต่หากในทางปฏิบัติพบว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่หรือเกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่างกัน ก็จะต้องมีการสืบสวนให้เกิดความชัดเจน หากมีความผิดจริงจะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม”

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับขอให้พี่น้องประชาชนร่วมมือกับภาครัฐแจ้งข้อมูลและหลักฐานการทุจริตไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้ที่ศูนย์บริการประชาชน 1111 ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ รวมทั้งตู้ ปณ.444 ปณ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ 10200 สายด่วน 1299 หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในหน่วยทหารที่ประจำอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายจัดการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความโปร่งใสให้กับสังคมไทย ตามนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ